

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อสังคม	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	การมุ่งเน้นฉันทามติ
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากมีความผิดพลาดทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลได้	มีการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ทำให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์	ขาดการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บข้อมูล	ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอย่างโปร่งใส	การร่างสัญญาจัดจ้างทำฐานข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานครบตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง	ไม่มีความเสี่ยง	ผู้ใช้ข้อมูลไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและสะดวก	ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูล
2.พัฒนาหลักการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพช่องปาก	การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาหลักไม่ดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างรุนแรง	องค์ความรู้มาตรฐานวิชาการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพช่องปากที่มีในปัจจุบันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันต่อสถานการณ์	ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพช่องปากไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพช่องปาก

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	การมุ่งเน้นฉันทามติ
3.พัฒนาความรู้และสื่อสารการดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน	รูปแบบการสร้างความรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยทำงานไม่มีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจน	การประชุมพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้านสุขภาพช่องปากไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยทำงาน	การคัดเลือกคู่สัญญาจัดจ้างเอื้อผลประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	สื่อและรูปแบบการสร้างความรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยทำงานไม่ครอบคลุมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน	ไม่มีระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลความรู้	ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง	ไม่มีความเสี่ยง	กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มอาจเข้าไม่ถึงสื่อ/รูปแบบความรู้	เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยทำงานไม่ทั่วถึง
4.พัฒนาระบบ/กลไกการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางทันตกรรม	ขาด guideline ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากวัยทำงาน	การประชุมพัฒนาคู่มือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากวัยทำงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากวัยทำงาน	ไม่มีความเสี่ยง	คู่มือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากไม่ครอบคลุมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากวัยทำงาน